

สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑. ขอแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์)</p>	<p>- ขอแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์) ในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔</p>	
<p>๒. นโยบายปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทยได้จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันฯ ในปี ๒๕๕๓ จำนวน ๒๙ ครั้งทั่วประเทศ และเพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม ในปี ๒๕๕๔ ขอให้ทุกจังหวัดดำเนินโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน หรือ อสป. อย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๕๓ มีสมาชิก อสป. ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วกว่า ๑,๑๗๐,๐๐๐ คน ขอให้เน้นผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมและเป็นไปตามเป้าหมายของ อสป. ให้มากที่สุด เพื่อให้ อสป. เป็นแกนนำในการสร้างความสามัคคีของคนในพื้นที่ และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</p> <p>สำหรับปี ๒๕๕๔ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ขอให้ทุกจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น ร่วมกันคิดรูปแบบโครงการ หรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีความยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ โดยให้เป็นการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>หรือน้อมนำแนวพระราชดำริในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยโครงการที่จะจัดทำขึ้นต้องเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและที่สำคัญต้องเป็นโครงการที่เสริมสร้างความสามัคคีและความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยขอให้เสนอโครงการให้กระทรวงพิจารณาความเหมาะสม เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนต่อไป</p> <p>นอกจากนี้ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการอุปสมบทพระสงฆ์ ๙๙๙ รูป เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งคู่สมรสคณะรัฐมนตรีได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๒๓ มกราคม ๒๕๕๔ ทำให้การจัดงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี</p>	
<p>๓. การตรวจเยี่ยมกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางไปตรวจเยี่ยมกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เพื่อหารือเกี่ยวกับผลงานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและแผนงานในอนาคต รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะและมอบนโยบาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน ที่ผ่านมาได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ สำหรับหน่วยงานอื่น ๆ ขอให้เตรียมข้อมูลไว้ให้พร้อม</p>	<p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>
<p>๔. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔</p>	<p>- ผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔ มี ๑๙ จังหวัดที่สามารถลดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บได้ตามเป้าหมายร้อยละ ๕ คือ จังหวัดนครนายก</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>อำนาจเจริญ สุโขทัย สระบุรี หนองบัวลำภู ตรัง ระนอง พิจิตร น่าน ภูเก็ต สุพรรณบุรี แพร่ อุทัยธานี นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี อุตรธานี ชุมพร เชียงใหม่ และจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลย คือ จังหวัดตราด</p> <p>ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้เสียสละและทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชน นอกจากนี้ขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการอย่างเข้มข้น โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อปรับแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ต่อไป</p>	
<p>๕. การป้องกันและบรรเทาภัยหนาวและภัยแล้ง</p>	<p>- ประเทศไทยกำลังเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งภัยหนาวและภัยแล้งในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะนี้พื้นที่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) จำนวน ๓๗ จังหวัด ๕๐๘ อำเภอ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมและแจกจ่ายเครื่องกันหนาวให้กับประชาชนที่จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ประสบภัยหนาว เร่งดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวให้ทั่วถึง โดยขอให้พิจารณาใช้เงินงบประมาณอย่างเหมาะสมและรอบคอบ หากจังหวัดใดมีความจำเป็นแต่มีวงเงินไม่เพียงพอขอให้เร่งขอขยายวงเงินโดยเร็ว ซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังได้อนุมัติขยายวงเงินแล้ว ๑๖ จังหวัด และที่สำคัญขอให้จัดซื้อผ้าห่มจากกลุ่มอาชีพผู้ผลิตผ้าไหมที่ลงทะเบียนกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้แล้ว</p> <p>ขณะนี้ใกล้ที่จะถึงวงรอบของการเกิดภัยแล้ง ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่กำหนด</p>	<p>- จังหวัดที่ประสบภัยหนาว</p> <p>- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>มาตรการเชิงรุกไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ เตรียมสถานที่เก็บกักน้ำ อย่าปล่อยให้เกิดสภาวะแห้งแล้งรุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมา ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันหาทางป้องกันอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด และขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดูแล แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และรายงานให้กระทรวง ฯ ทราบด้วย</p>	
<p>๖. การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งอุบัติเหตุจากการจราจร ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ๒๕๕๔</p>	<p>- ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งจะมีการจุดธูปเทียนบูชา เช่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อยครั้ง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุขอให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเกิดเหตุเพลิงไหม้จากการจุดธูปเทียน สำหรับสถานประกอบการ สถานบริการในชุมชนที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ให้เตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องใช้ และจัดชุดเจ้าหน้าที่ไว้ให้พร้อมตลอดเวลา</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>
<p>๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>- ในปี ๒๕๕๔ กระทรวงมหาดไทยจะเดินหน้ายุทธศาสตร์ ๕ ร้วป้องกัน ระยะที่ ๓ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในห้วงเวลาเร่งรัด ๓ เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๕๔ ขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยประกาศให้เป็น “วาระของจังหวัด” ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เบาบางลง โดยขอให้บูรณาการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามปฏิบัติการ Clean & Seal ในช่วง ๓ เดือนแรกของปี ๒๕๕๔ ให้กำหนดเป้าหมายดำเนินการในหมู่บ้านและชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรงเป็นอันดับแรก จัดชุดปฏิบัติการที่สนธิกำลังจากหน่วยต่าง ๆ ออกปฏิบัติการปิดล้อม ตรวจสอบ นำผู้ค้าเข้าสู่กระบวนการของกฎหมาย และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ รวมทั้งให้จัดระบบรองรับ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการปกครอง</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>การบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด โดยสำรวจว่ามีผู้เสพ ผู้ติดยา ที่ออกมารายงานตัวในพื้นที่จำนวนเท่าใด มีสถานที่รองรับการบำบัดที่ใดบ้างหากในพื้นที่มีไม่เพียงพอให้ประสานหน่วยที่รับผิดชอบ เพื่อบำบัดผู้เสพ ผู้ติดยา และจัดระบบติดตามดูแลมิให้หวนคืนไปเสพยาเสพติดซ้ำอีก</p>	
<p>๘. การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕</p>	<p>- ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จะเป็นปีแรกที่รัฐบาลเริ่มทำงบประมาณเข้าสู่สมดุล โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เร่งจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เสร็จตามกำหนดและส่งให้สำนักงบประมาณภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยขอให้จัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายหลัก ๙ ข้อ ของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งขอให้นำข้อสังเกตจากคณะกรรมการงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามาพิจารณาประกอบด้วย</p> <p>สำหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ขอให้จัดงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยให้เน้นประโยชน์ที่จะลงไปถึงประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุด และขอให้ทุกจังหวัดพิจารณาตั้งงบประมาณในการพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ของจังหวัดตามนโยบาย To Beautified City ที่ได้มอบไว้ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา</p> <p>เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเงินงบประมาณ ในการก่อสร้างซ่อมแซมบูรณะศาลากลางจังหวัด ๔ จังหวัด ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ขอให้ทั้ง ๔ จังหวัดจัดทำประมาณการค่าใช้จ่าย และทำความเข้าใจในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณ เพื่อจะได้เร่ง</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ๑๘ กลุ่มจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p> <p>- จังหวัดขอนแก่น, มุกดาหาร,อุดรธานี และอุบลราชธานี</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	ดำเนินการก่อสร้างและซ่อมแซมให้แล้วเสร็จเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด	
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์)</u></p> <p>๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>- การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๕๓ ที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญในเรื่องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดตั้ง ศตส. หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งมีหลายจังหวัดดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับจังหวัดที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ได้รายงานให้กระทรวงฯ ทราบขอให้เร่งดำเนินการ ในทุกอำเภอ ทุกหมู่บ้าน ถึงแม้ว่าในบางหมู่บ้านจะไม่มีปัญหายาเสพติด แต่เมื่อมี ศตส. หมู่บ้าน/ชุมชน ประชาชนก็จะมีส่วนร่วมในการป้องกัน สกัดกั้น ดูแลหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง ซึ่งหากดำเนินการครบถ้วนทุกหมู่บ้านในทุกจังหวัด จะทำให้การเป็นชุมชนเข้มแข็งเห็นผลอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม</p> <p>ทั้งนี้หากมีโอกาสจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมจังหวัดที่มีรายงานปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต่อไป</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมการปกครอง</p>
๒. นโยบายสถานบริการสีขาว	<p>- กระทรวงมหาดไทยได้ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งในการตรวจค้น จับกุมสถานบริการและร้านค้าที่ละเมิดกฎหมายหลายแห่งในปี ๒๕๕๓ จากผลการปฏิบัติงานเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสถานบริการเป็นแหล่งมั่วสุ่มยาเสพติดที่สำคัญ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆ เช่น จังหวัดชลบุรี นครราชสีมา และอุดรธานี ซึ่งขณะนี้</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมการปกครอง</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>แต่ละจังหวัดมีชุดเฉพาะกิจฯ ทำหน้าที่ตรวจตรา กวดขันสถานบริการในพื้นที่ขอให้ปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง</p> <p>สำหรับสถานบริการบางแห่งที่โดนคำสั่งปิดและได้เปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่ง หากดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถเปิดให้บริการได้ ขอให้ทุกจังหวัดเข้มงวด กวดขัน โดยเฉพาะที่จังหวัดปทุมธานี อย่าให้เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติด</p>	
<p>๓. สถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง</p>	<p>- หลังจากที่รัฐบาลได้ยกเลิกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกพื้นที่ได้เกิดการชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่สามารถกระทำได้ และขณะนี้มีการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการ ๓ เรื่อง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ถอนตัวออกจากคณะกรรมการมรดกโลก ๒) ยกเลิก MOU ปี ๒๕๔๓ ๓) ผลักดันชาวกัมพูชาออกจากประเทศไทย <p>ทั้ง ๓ ข้อเรียกร้องนายกรัฐมนตรีตอบชัดเจนแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติตามได้ เนื่องจากจะทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศกัมพูชากับประเทศไทย จึงขอให้ทุกจังหวัดอำเภอ ทุกส่วนราชการ และองค์กรปกครองท้องถิ่น ทำความเข้าใจกับประชาชนถึงประเด็นข้อเรียกร้องและเหตุผลที่รัฐบาลไม่สามารถปฏิบัติตามได้ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเป็นข้อมูลในการตัดสินใจไม่เดินทางมาร่วมมาชุมนุมในกรุงเทพมหานคร หากประชาชนมีความเข้าใจเชื่อว่าจะทำให้สถานการณ์การชุมนุมจะไม่เกิดความรุนแรง</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรรมการปกครอง</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม)</u></p> <p>๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม) ดูแลรับผิดชอบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้และได้ประชุมเป็นกรณีพิเศษร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้อำนวยการป้องกันปราบปรามยาเสพติดภาค ผู้บังคับการตำรวจป้องกันปราบปรามยาเสพติด โดยได้สรุปข้อมูลของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในแต่ละจังหวัด และส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ปปส. ไปดำเนินการแล้ว</p> <p>สำหรับจังหวัดที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลผู้ค้ายาเสพติด ทั้งรายใหญ่ รายกลาง และรายเล็ก ขอให้เร่งดำเนินการเพื่อจะได้ประเมินผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในกลุ่มที่ส่วนราชการทั้ง ๔ ส่วนรับไปดำเนินการกับผู้ค้า ซึ่งจะทำการประเมินผลทุกเดือน</p>	<p>- ๑๔ จังหวัดภาคใต้</p> <p>- กรมการปกครอง</p>
<p>๒. การปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ภายหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓</p>	<p>- คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๓๖/๒๕๕๔ ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม) ประสานการดำเนินงานกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ได้ประกาศใช้แล้ว ปัจจุบัน ศอ.บต. เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี สำหรับการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ๕ จังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ประสานการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป</p>	<p>- จังหวัดนราธิวาส</p> <p>ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๓. การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓</p>	<p>- การแบ่งส่วนราชการของ ศอ.บต. ประกอบด้วย ๖ กลุ่มภารกิจ แบ่งส่วนราชการเป็น ๗ สำนัก ๖ กอง ๑ สำนักงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๕ จังหวัด จะต้องดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้</p> <p>๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการในสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบคัดเลือกตัวแทนภาคประชาชน ๑๒ กลุ่ม จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๕ จังหวัด ศึกษาระเบียบซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔</p> <p>๒) การให้อำนาจเลขาธิการ ศอ.บต. ในการโยกย้ายข้าราชการพลเรือนออกจากพื้นที่ ในกรณีสร้างความเสียหายหรือปฏิบัติงานกระทบต่อความมั่นคงหรือความสงบสุขความเรียบร้อยของประชาชน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมมือกับเลขาธิการ ศอ.บต. ในการดำเนินการด้วย</p> <p>๓) ในกรณีขอข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ไปช่วยปฏิบัติราชการในพื้นที่ ขอให้ทำความเข้าใจกับข้าราชการว่าให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ</p> <p>๔) ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๕ จังหวัด ให้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ศอ.บต. ในเรื่องการดูแลประชาชนและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำคัญที่สุดคือการตั้งศูนย์ปฏิบัติการในระดับอำเภอขึ้น ทำหน้าที่ประสานงานกับทุกส่วนราชการที่ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ เนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหาการประสานงานในพื้นที่ จึงขอให้นายอำเภอทุกท่านเข้มข้นในการทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการในระดับอำเภอ</p>	<p>- จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๔. ชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้นของผู้บัญชาการกองร้อยและ อส.</p>	<p>- ขอชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้นของผู้บัญชาการกองร้อยทุกกองร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ อส. ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้นและเสียสละในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ และในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ จะเดินทางไปเยี่ยมเยียนประชาชนและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส</p>	<p>- จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา</p>
<p>๕. การจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในที่สาธารณประโยชน์</p>	<p>- ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๔ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดินมีเป้าหมายจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในที่สาธารณประโยชน์ จำนวน ๙,๑๐๐ แปลง ในวงเงินงบประมาณ ๑๒๐ ล้านบาท ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานที่ดินในการตรวจสอบและคัดเลือกแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ถูกประชาชนบุกรุกและทางราชการไม่สามารถนำมาให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ โดยกรมที่ดินจะออกหนังสืออนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐได้คราวละ ๕ ปี</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมที่ดิน</p>
<p>๖. การเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน</p>	<p>- ตามที่ประชาชนได้ยื่น สค.๑ เพื่อขอออกโฉนดที่ดินไว้ ขณะนี้กรมที่ดินได้ออกโฉนดไปแล้ว ๒๑,๐๒๓ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๔๔๓ อยู่ระหว่างประกาศกว่า ๑๙,๐๐๐ แปลง ได้ยกคำขอแล้ว ๑๙,๐๐๐ แปลง และจะต้องดำเนินการอีกกว่า ๔๑๔,๐๐๐ แปลง จึงขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดและเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาที่รับคำขอ กำหนดจำนวนแปลงเป้าหมายและระยะเวลา ดำเนินการในรอบปีงบประมาณให้ชัดเจนและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ และขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านช่วยเร่งรัด กำกับ การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดด้วย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมที่ดิน</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
๗. โครงการธนาคารที่ดิน	<p>- คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์กรมมหาชน) พ.ศ....เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในการดำเนินโครงการกำหนดพื้นที่นำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนใช้วงเงินงบประมาณกว่า ๑๖๗ ล้านบาท ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๒ จังหวัดเตรียมแผนการดำเนินงานไว้ให้พร้อม เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจะได้ดำเนินโครงการได้ในทันที</p>	<p>- จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน - กรมที่ดิน</p>
๘. โครงการโฉนดชุมชน	<p>- ขอชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดและอธิบดีกรมที่ดิน ตลอดจนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดในพื้นที่ ๖ ชุมชนที่ดำเนินการโครงการโฉนดชุมชนอย่างแข็งขัน เรื่องสำคัญที่จะดำเนินการต่อไป คือ การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของชุมชนในพื้นที่เพื่อจะนำที่ดินเหล่านั้นไปออกโฉนดชุมชนและเตรียมความพร้อมตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินในเรื่องการขอสัมปทานที่ดินของรัฐ การทำความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนที่จะได้รับโฉนดชุมชนเป็นเรื่องที่สำคัญมาก จึงขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดช่วยให้คำปรึกษา แนะนำ และอำนวยความสะดวกให้กับชุมชนในการจดทะเบียนนิติบุคคลและการขอสัมปทานในที่ดินของรัฐด้วย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมที่ดิน</p>
๙. การเสวนาเชิงอภิปราย เรื่อง “แนวทางป้องกันน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่และใช้มาตรการด้านผังเมืองป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัยในระยะยาว”	<p>- ขอขอบคุณกรมโยธาธิการและผังเมืองและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้ร่วมกับจังหวัดสงขลาจัดการเสวนา เรื่อง “แนวทางป้องกันน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่และใช้มาตรการด้านผังเมืองป้องกันและแก้ไขปัญหายูทกภัยในระยะยาว” ที่โรงแรมบีพีสมิทธาปีชแอนดริสส์อร์ท จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ เมื่อสรุปผลการประชุมแล้วขอให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อจะได้นำข้อมูลมาพิจารณาหาแนวแก้ไขปัญหายูทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ต่อไป</p>	<p>- กรมโยธาธิการและผังเมือง - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อราชการของ</u> <u>ปลัดกระทรวงมหาดไทย</u> <u>(นายวิเชียร ชวลิต)</u></p> <p>๑. การปรับปรุงภูมิทัศน์ ของจังหวัด</p>	<p>- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการในการประชุมกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ของจังหวัดและได้ขอให้ทุกจังหวัดพิจารณาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าอาศัยและน่าท่องเที่ยวเพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนในปี ๒๕๕๔</p> <p>ขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญเรื่องเส้นทางจราจรหลักของจังหวัด การดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง การจัดระเบียบทางเท้า การเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะสถานที่ราชการที่สำคัญ เช่น ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ จะต้องทำให้เป็นตัวอย่าง ขอให้เร่งดำเนินการและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๒. งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔</p>	<p>- รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดพิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเข้าร่วมในพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลในกรณีนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้การจัดงานพระราชพิธีฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) สำรองแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๒) แจงรายชื่อและประวัติย่อของแหล่งน้ำ ๓) ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง ๔) เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยเข้าร่วมในการประกอบพิธีกรรมตักน้ำและพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ 	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๓. โครงการและกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด และจังหวัดดำเนินการจัดทำโครงการและกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ส่งให้ กระทรวงภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ขณะนี้ หน่วยงานในสังกัดและจังหวัดได้ดำเนินการและจัดส่ง โครงการให้กระทรวงแล้ว (จำนวน ๖๓ จังหวัด ๖ กรม ๔ รัฐวิสาหกิจ รวมโครงการทั้งหมด ๖๓๑ โครงการ) โดยโครงการทั้งหมดอยู่ในระหว่างพิจารณา ของกระทรวงมหาดไทยและของคณะกรรมการ ฝ่ายโครงการของสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งโครงการของ กระทรวงมหาดไทยได้ผ่านการเห็นชอบให้เป็น โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ แล้ว จำนวน ๕ โครงการ สำหรับหน่วยงานและจังหวัดที่ยังไม่ได้ ส่งโครงการ ขอให้เร่งดำเนินการส่งให้กระทรวงโดยด่วน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ต่อไป</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>
<p>๔. โครงการตามนโยบาย ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี ๒๕๕๔</p>	<p>- กระทรวงได้สั่งการให้จังหวัดจัดทำโครงการ ตามนโยบายปกป้องสถาบันสำคัญของชาติฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนดและให้เสนอ โครงการฯ ดังกล่าวให้กระทรวงพิจารณา พร้อมทั้ง ขอรับการจัดสรรงบประมาณภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้จังหวัดส่งให้กระทรวงภายใน วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ขอให้จังหวัดเร่งดำเนินการ แล้วจัดส่งให้กระทรวงตามภายในกำหนดเวลาด้วย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการปกครอง</p>
<p>๕. การเตรียมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาย้ายแล้ง ปี ๒๕๕๔</p>	<p>- ปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ ๕ จังหวัด คือ จังหวัดกำแพงเพชร พะเยา อุดรธานี สุรินทร์ และ ประจวบคีรีขันธ์ รวม ๓๖ อำเภอ ๒๕๐ ตำบล ๙๔๓ หมู่บ้าน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>จึงขอให้ทุกจังหวัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์แล้ง ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) จัดทำแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์แล้ง</p> <p>๒) สำรวจแหล่งน้ำและภาชนะเก็บกักน้ำ ให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์พร้อมทั้งขุดลอก คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะให้สามารถเก็บกักน้ำได้มากขึ้น</p> <p>๓) จัดเตรียมกำลังคน สำรวจวัสดุ อุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้ชี้แจงประชาสัมพันธ์กับประชาชนและเกษตรกร ได้รับทราบถึงนโยบาย มาตรการ ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดไว้</p>	
<p>๖. โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์</p>	<p>- ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ เห็นชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้มีการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด จึงขอให้ส่วนราชการในสังกัดและจังหวัด ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑) ออกประกาศให้พื้นที่ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นเขตพื้นที่ควบคุมวินัยจราจรในเรื่องการสวมหมวกนิรภัยอย่างเคร่งครัด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว</p> <p>๒) กำชับบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามกฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่องการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง หากมีการฝ่าฝืนให้พิจารณาดำเนินการทางวินัย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>๓) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสวมหมวกนิรภัย ในขณะขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ทุกครั้ง</p>	
<p>๗. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>- การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้จัดส่งให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) แล้ว ขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเตรียมการชี้แจงรายละเอียด ต่อคณะอนุกรรมการคณะกรรมการนโยบาย การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและด้านงบประมาณ ซึ่งคาดว่าจะประชุมประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ๑๘ กลุ่มจังหวัด</p>
<p>๘. การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔</p>	<p>- ตามที่รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๓) ร้อยละ ๒๐ ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๒๕๕๔) ร้อยละ ๔๔ ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๓๘.๙๘ (ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔) จึงขอให้หน่วยงานที่ยังดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๓ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>นอกจากนี้การบริหารงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๑๘,๐๐๐ ล้านบาท และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ คือ ร้อยละ ๒.๐๙ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มจังหวัดกำกับ ดูแลให้เป็นไปตามโครงการที่กำหนดและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ๑๘ กลุ่มจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
๙. การบริหารงานกลุ่มจังหวัด	- ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มจังหวัดให้ความสำคัญเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัด โดยขอให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ด้วยตนเอง เพื่อให้การประสานการดำเนินงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดเป็นไปด้วยดี	- จังหวัดทุกจังหวัด - ๑๘ กลุ่มจังหวัด
๑๐. การประชุม คณะผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าแขวงชายแดน ไทย-ลาว ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๕๔	- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเป็นประธานในการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ ๘ ที่แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีพื้นที่แนวชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการประชุมไว้ให้พร้อม	- กองการต่างประเทศ สป. - จังหวัดเชียงราย, พะเยา, น่าน, อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เลย, หนองคาย, นครพนม, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี
๑๑. การสอบเลื่อนระดับ ในตำแหน่งอำนวยการ ระดับสูง	- การสอบเลื่อนระดับในตำแหน่งอำนวยการระดับสูง ตามที่มีหนังสือเวียนที่ นร. ๑๐๐๓/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่องแนวทางในการปฏิบัติการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการระดับสูง แจ่งวิธีปฏิบัติในการสอบซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง คือ กรมต่างๆ จะต้องรายงานตำแหน่งที่ว่างให้ อกพ. กระทรวงทราบ ขณะนี้กรมต่างๆ ได้รายงานให้กระทรวงทราบแล้ว และ อกพ. กระทรวงจะตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งแล้วจึงเปิดสอบได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการ อกพ. เพื่อเปิดสอบต่อไป กระทรวงมหาดไทยจะเร่งดำเนินการ จึงขอความร่วมมือให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครับทราบด้วย	- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัด

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , สื่อสาร ๕๐๕๗๗ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔

